

# ด่วนที่สุด

ที่ นพ ๐๐๒๓.๖/๑๓๐๓๗



ศาลากลางจังหวัดนครพนม  
ถนนอภิบาลบัญชา นพ. ๔๘๐๐๐

๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๘

เรื่อง สรุบข้อสั่งการจากการประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปก.ก.) เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๘

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

อ้างถึง หนังสือจังหวัดนครพนม ด่วนที่สุด ที่ นพ ๐๐๒๓.๖/๑๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๒๑.๓/ว ๕๙๒๗ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่จังหวัดนครพนมได้แจ้งแนวทางการแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยขอให้อำเภอแจ้งแนวทางดังกล่าวให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ และกำชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดอย่างเคร่งครัด นั้น

จังหวัดนครพนมได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์) มีบัญชาให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจัดการประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปก.ก.) เพื่อติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๘ เวลา ๑๑.๐๐ - ๑๕.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ปก. อาคาร ๓ ชั้น ๕ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยที่ประชุมได้มีข้อสั่งการที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเด็นการสร้างความรู้ให้กับประชาชน โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดใช้กลไกท้องถิ่น ท้องที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการ ดังนี้

๑. เฝ้าระวัง ติดตาม บูรณาการร่วมกับหน่วยงานด้านฝ่ายปกครอง สาธารณสุข เป็นต้น รณรงค์เคาะประตูบ้าน พูดคุยทำความเข้าใจกับประชาชน
๒. ป้องปรามร่วมกับฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ห้ามมิให้มีการลักลอบเผาในพื้นที่เกษตร การเผาในที่โล่ง การเผาพื้นที่ริมทาง หากฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีทางกฎหมายอย่างเด็ดขาด
๓. สร้างการตระหนักรู้ให้ประชาชนรับทราบสถานการณ์ มาตรการ ข้อกฎหมาย และบทลงโทษกรณีการฝ่าฝืน
๔. ให้มีการสื่อสารสร้างความเข้าใจกับหน่วยงาน/ผู้นำชุมชน ผ่านการประชุมประจำเดือน หรือการประชุมที่เกี่ยวข้อง เพื่อจะได้นำไปถ่ายทอด สร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ต่อไป

ในการนี้...

ในการนี้ จึงขอแจ้งสรุปข้อสั่งการดังกล่าวข้างต้นให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมทราบและกำชับให้ดำเนินการตามแนวทางที่กระทรวงมหาดไทยและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดอย่างเคร่งครัดต่อไป รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายวรวิทย์ พิมพนิตย์)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด  
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่น  
และประสานงานท้องถิ่นอำเภอ  
โทร. ๐ ๔๒๕๑ ๕๖๓๓ ต่อ ๑๓

# ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๒๑.๓/ว ๕๖๒๓



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๐๙ ธันวาคม ๒๕๖๘

เรื่อง สรุบบข้อสั่งการจากการประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปก.ก.) เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๘

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๒๑.๓/ว ๕๖๐๖ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง  
ด่วนที่สุด ที่ มท (กปกก) ๐๖๒๔/ว ๘๕๐ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้งแนวทางการแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM<sub>2.5</sub> ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งแนวทางดังกล่าวให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ และกำชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดอย่างเคร่งครัด นั้น

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมหาดไทย (นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์) มีบัญชาให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจัดการประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปก.ก.) เพื่อติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM<sub>2.5</sub> เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๘ เวลา ๑๑.๐๐ - ๑๕.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ปก. อาคาร ๓ ชั้น ๕ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยที่ประชุมได้มีข้อสั่งการที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในประเด็นการสร้างตระหนักรู้ให้กับประชาชน โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดใช้กลไกท้องถิ่น ท้องที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการ ดังนี้

๑. เฝ้าระวัง ติดตาม บูรณาการร่วมกับหน่วยงานด้านฝ่ายปกครอง สาธารณสุข เป็นต้น รณรงค์เคาะประตูบ้าน พุดคุยทำความเข้าใจกับประชาชน

๒. บัณฑิตปรามร่วมกับฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ห้ามมิให้มีการลักลอบเผาในพื้นที่เกษตร การเผาในที่โล่ง การเผาพื้นที่ริมทาง หากฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีทางกฎหมายอย่างเด็ดขาด

๓. สร้างการตระหนักรู้ให้ประชาชนรับทราบสถานการณ์ มาตรการ ข้อกฎหมาย และบทลงโทษกรณีการฝ่าฝืน

๔. ให้มีการสื่อสารสร้างความเข้าใจกับหน่วยงาน/ผู้นำชุมชน ผ่านการประชุมประจำเดือน หรือการประชุมที่เกี่ยวข้อง เพื่อจะได้นำไปถ่ายทอด สร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ต่อไป

ในการนี้...

ในการนี้ จึงขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งสรุปข้อสั่งการดังกล่าวข้างต้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ และกำชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามแนวทางที่กระทรวงมหาดไทยและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดอย่างเคร่งครัดต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายศิริพันธ์ ศรีกงพลี)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น

กลุ่มงานทรัพยากรธรรมชาติ

โทร. ๐๒ ๒๕๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๑๑๓

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th



# ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
 เลขรับ 62834  
 วันที่ 17 ธ.ค. 2568  
 เวลา.....

ส่วนราชการ... กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (ปก.) โทร. ๑-๒๖๓๗-๓๕๖๖.....

ที่ มท.(ปกก) ๑๖๒๔/ว ๕๕๐ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๘

เรื่อง สรุปรูปข้อสั่งการจากการประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (ปก.ก.)  
 เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๘.....

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ตามที่ กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (ปก.ก.) ได้มีการประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM<sub>2.5</sub>) ในพื้นที่ภาคกลาง เมื่อวันที่จันทร์ที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๘ เวลา ๑๑.๐๐ - ๑๕.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ปก. อาคาร ๓ ชั้น ๕ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์) ได้มีข้อสั่งการในคราวประชุมดังกล่าว ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจังหวัดบูรณาการในการดำเนินการตามมาตรการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM<sub>2.5</sub>) ครอบคลุมทุกพื้นที่ในทุกมิติอย่างเข้มข้น จริงจัง และต่อเนื่อง นั้น

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (ปก.ก.) ขอส่งสรุปรูปข้อสั่งการในการประชุมดังกล่าวข้างต้น รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ มาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และขอให้รายงานความคืบหน้าผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM<sub>2.5</sub>) ให้ทราบอย่างต่อเนื่อง ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ centraleoc.office@gmail.com

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายธีรวัฒน์ คัชมาตย์)

อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
 ผู้อำนวยการกลาง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น  
 เลขรับ 5902  
 17 ธ.ค. 2568  
 เวลา.....น.

เอกสารแนบ



ปก.ก้าวสู่ทศวรรษที่ ๓  
 "เป็นหน่วยงานหลักในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
 กับสับนัยและมีประสิทธิภาพสูง"



สรุปข้อสั่งการ

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์)

ในคราวการประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปก.ก.)  
เพื่อติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM<sub>2.5</sub>) ในพื้นที่ภาคกลาง

เมื่อวันจันทร์ที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๐๐ - ๑๕.๓๐ น.

ณ ห้องประชุม ๑ ปก. อาคาร ๓ ชั้น ๕ ปก. และผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์

\*\*\*\*\*

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์) ได้มีข้อสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจังหวัด บูรณาการในการดำเนินการตามมาตรการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM<sub>2.5</sub>) ครอบคลุมทุกพื้นที่ ในทุกมิติอย่างเข้มข้น จริงจัง และต่อเนื่อง รวม ๑๐ ประเด็น ดังนี้

ที่	ประเด็น	ข้อสั่งการ	หน่วยงานรับผิดชอบ
๑	การแจ้งเตือนสถานการณ์	- ให้กระทรวงมหาดไทย โดย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยา กรมควบคุมมลพิษ และสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ติดตาม เฝ้าระวัง และวิเคราะห์สถานการณ์ฝุ่นละออง (PM <sub>2.5</sub> ) อย่างใกล้ชิด และสื่อสารข้อมูลสถานการณ์ให้ประชาชนทราบในช่องทางต่าง ๆ เป็นระยะ และหากสถานการณ์อยู่ในระดับอันตราย ให้แจ้งเตือนประชาชนผ่านระบบ Cell broadcast เพื่อให้ประชาชนทราบสถานการณ์และแนวทางปฏิบัติตนให้เกิดความปลอดภัย	- กระทรวงมหาดไทย (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) - กรมอุตุนิยมวิทยา - กรมควบคุมมลพิษ - สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
๒	การควบคุมและลดการเผาในพื้นที่เกษตร	- ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย จังหวัด (สำนักงานเกษตรจังหวัด) และกรุงเทพมหานคร ร่วมกันกำหนดพื้นที่ควบคุมการเผาช่วงเวลา และเงื่อนไขการเผาในพื้นที่การเกษตร ให้เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพทางอุตุนิยมวิทยา เพื่อป้องกันและลดผลกระทบต่อคุณภาพอากาศของกรุงเทพมหานคร	- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ - สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย - จังหวัด(สำนักงานเกษตรจังหวัด) - กรุงเทพมหานคร
๓	การควบคุมและลดการเผาในที่ป่า	- ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำชับหน่วยงานในพื้นที่ (สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้) เฝ้าระวังและควบคุมการเผาในที่ป่าอย่างเข้มงวด บังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้ฝ่าฝืน โดยเคร่งครัด รวมถึงจัดกำลังลาดตระเวนพื้นที่อย่างต่อเนื่อง จัดทำแนวกันไฟ ป้องกันไฟป่าลุกลาม และปิดป่าในช่วงสถานการณ์วิกฤต	- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่	ประเด็น	ข้อสั่งการ	หน่วยงานรับผิดชอบ
๓	การควบคุมและลดการเผาในพื้นที่ป่า (ต่อ)	- ให้จังหวัด กำชับนายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เฝ้าระวัง ไม่ให้มีการลักลอบเผา หากพบที่มีการลักลอบเผาในพื้นที่ ให้แจ้งมายังกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) เพื่อจะได้มีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป	- จังหวัด
๔	การควบคุมและลดมลพิษในพื้นที่เมือง	- ให้กระทรวงคมนาคม กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงมหาดไทย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบและดำเนินการเชิงรุก ตรวจจับยานพาหนะควันดำ การควบคุมฝุ่นละอองในพื้นที่ก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ การตรวจวัดมลพิษทางอากาศของโรงงานอุตสาหกรรม และบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มงวด จริงจัง	- กระทรวงคมนาคม - กระทรวงอุตสาหกรรม - กระทรวงมหาดไทย - สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
๕	การสร้างความตระหนักรู้ให้กับประชาชน	ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ใช้กลไกท้องถิ่น ท้องที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการดำเนินการ ดังนี้ - เฝ้าระวัง ติดตาม บูรณาการร่วมกับหน่วยงานด้านสาธารณสุข เคาะประตูบ้าน พูดคุยทำความเข้าใจกับประชาชน - ป้องปรามการลักลอบเผาในพื้นที่เกษตร การเผาในพื้นที่โล่ง การเผาพื้นที่ริมทาง - สร้างการตระหนักรู้ให้ประชาชนรับทราบสถานการณ์มาตรการ ข้อกฎหมาย และบทลงโทษกรณีการฝ่าฝืน - ให้มีการสื่อสารสร้างความเข้าใจให้กับหน่วยงาน/ผู้นำชุมชน ผ่านการประชุมประจำเดือน หรือการประชุมที่เกี่ยวข้อง เพื่อจะได้นำไปถ่ายทอด สร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ต่อไป	- จังหวัด - อำเภอ - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น